

Số: 156 /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Sơ kết 05 năm thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Công văn số 2113/BVHTTDL-GĐ ngày 17/6/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sơ kết 05 năm thực hiện Thông tư số 07/2017/BVHTTDL-GĐ quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo sơ kết cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Tỉnh Quảng Ngãi nằm trong vùng duyên hải Nam Trung bộ. Diện tích tự nhiên: 515.269 ha; dân số 1.235.242 người, có 4 dân tộc chính (*Kinh, Hré, Cor, Cadong*). Có 13 đơn vị hành chính cấp huyện; gồm: 01 thành phố, 01 thị xã và 11 huyện, trong đó có: 01 huyện đảo, 05 huyện vùng cao và 05 huyện đồng bằng; 173 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 phường, 8 thị trấn và 148 xã, trong đó: 21 xã, thị trấn miền núi và 57 xã, thị trấn vùng cao. Có 173 công chức văn hóa xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm công tác gia đình và thực hiện việc thu thập, thống kê các chỉ số về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định tại Thông tư số 07/2017/BVHTTDL-GĐ ngày 29/12/2017.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã không ngừng quan tâm đến công tác gia đình, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. Đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình ngày càng được nâng cao. Các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh luôn chủ động quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác gia đình.

Tuy nhiên, hiện nay công tác gia đình nói chung, công tác thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, văn bản hướng dẫn có liên quan tuy được chú trọng thực hiện nhưng chưa được thường xuyên và sâu rộng; cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương chưa thực sự quan tâm tới công tác gia đình. Do ảnh hưởng dịch bệnh nên một số cán bộ phụ trách công tác gia đình ở cơ sở theo dõi can thiệp, nắm bắt thông tin, bám sát địa bàn chưa thường xuyên, liên tục. Ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh chưa có đội ngũ Công tác viên làm công tác về gia đình, vì vậy, việc báo cáo số liệu về gia đình và bạo lực gia đình có nơi chưa chuẩn xác, kịp thời.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Tình hình triển khai, kết quả thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL (sau đây gọi tắt là Thông tư số 07)

a) *Đánh giá việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình*

Xác định việc tổ chức thu thập, thống kê chính xác các số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác tham mưu, hoạch định các chính sách, giải pháp đối với lĩnh vực gia đình, ngay sau khi Thông tư số 07 được ban hành, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 10/4/2018 về triển khai thực hiện thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trong những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 07 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Năm 2018, sau khi Thông tư số 07 có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn, hướng dẫn báo cáo, thống kê các chỉ số về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ công chức phụ trách công tác gia đình cấp huyện và cấp xã với kinh phí 50.000.000 đồng. Đồng thời đã triển khai cấp phát 198 cuốn sổ ghi chép cập nhật thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình gửi cho các huyện, thành phố để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2022.

Hàng năm, thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, tỉnh đã tổ chức lồng ghép hướng dẫn, phổ biến lại các nội dung của Thông tư số 07 cũng như kỹ năng thu thập, báo cáo, ghi chép tổng hợp số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tổng kinh phí trung bình khoảng 300.000.000đ/năm. Tổng số cán bộ trực tiếp triển khai công tác thống kê hàng năm là 173 công chức xã, phường, thị trấn, 13 cán bộ cấp huyện tổng hợp báo cáo số liệu. Nhìn chung, việc báo cáo theo biểu mẫu thống kê, tổng hợp của cấp huyện, thị xã, thành phố được thực hiện đúng thời gian và nội dung quy định.

b) *Đánh giá sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể liên quan ở địa phương trong việc thực hiện thu thập thông tin*

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình nhằm nâng cao nhận thức tiến tới hành vi chuyển đổi của người dân về bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; thường xuyên theo dõi, phổ biến, tổng hợp, xử lý số liệu liên quan đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn năm 2018 đến tháng 7/2022, Tòa án nhân dân tỉnh cấp huyện, thị xã và thành phố đã thụ lý và giải quyết tổng số 121 vụ ly hôn do bạo lực gia đình, chiếm 1,8% tổng số vụ ly hôn.

Từ năm 2018 đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 38 vụ - 38 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến bạo lực gia đình, có 39 nạn nhân, gồm: giết người: 14 vụ - 14 đối tượng, cố ý gây thương tích: 23 vụ - 23 đối tượng, làm nhục người khác: 01 vụ - 01 đối tượng; đã khởi tố, điều tra 17 vụ - 17 bị can; xử lý hành chính 21 vụ - 21 đối tượng.

Kết quả thống kê số liệu về bạo lực gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến năm 2021: 1.237 vụ bạo lực gia đình. Năm 2022: chưa thống kê (theo quy định số liệu báo cáo cuối năm). Trong đó, nạn nhân bạo lực gia đình chủ yếu là phụ nữ và trẻ em; hình thức bạo lực xảy ra chủ yếu là bạo lực thân thể (625 vụ), bạo lực tinh thần (271 vụ), bạo lực kinh tế (114 vụ) và bạo lực tình dục (58 vụ). Biện pháp xử lý đối với người gây bạo lực gia đình chủ yếu là góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư.

Nguyên nhân chủ yếu về bạo lực gia đình: do cờ bạc, rượu chè, thiếu việc làm, kết hôn sớm, ngoại tình... bên cạnh đó một số bộ phận người dân còn thờ ơ với hành vi bạo lực gia đình; hầu hết khi xảy ra hành vi bị bạo lực gia đình, nạn nhân thường giấu giếm vì lo giữ thể diện cho người thân, chỉ đến khi hậu quả nghiêm trọng mới được phát hiện.

2. Đánh giá chung trong việc thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL

a) Thuận lợi

Trong những năm qua, công tác thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đã và đang triển khai sâu rộng và đồng bộ đến cơ sở; thực hiện lồng ghép với các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, người dân được nâng cao nhận thức về pháp luật, đặc biệt là nắm rõ được các hành vi vi phạm về bạo lực gia đình, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc phòng, chống bạo lực gia đình. Những kết quả của công tác gia đình góp phần xây dựng tư tưởng đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội; khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc như “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “tình làng nghĩa xóm”. Tâm lý xem bạo lực gia đình là “chuyện nội bộ” đã giảm, những tin báo, tố giác hành vi, vụ việc bạo lực gia đình ngày càng kịp thời hơn, giúp chính quyền xử lý kịp thời và tăng hiệu quả tác động giáo dục phòng ngừa chung.

b) Khó khăn

- Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thật sự quan tâm đúng mức đến việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình hàng năm; nguồn lực dành cho công tác thu thập, thực hiện Thông tư 07 còn hạn chế.

- Cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở phần lớn là kiêm nhiệm nên việc triển khai Thông tư số 07 đôi lúc còn mang tính đối phó.

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài gây khó khăn trong công tác can thiệp, phòng chống bạo lực gia đình, số vụ bạo lực gia đình thời gian tới dự báo sẽ gia tăng.

- Việc thống kê số liệu chưa đánh giá đúng thực chất các vụ việc bạo lực gia đình đã xảy ra tại các địa phương. Vẫn còn tình trạng che giấu không báo với chính quyền địa phương do tâm lý e ngại, xấu hổ khi có bạo lực gia đình xảy ra.

- Kinh phí dành cho công tác thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình của cấp huyện, thị xã, thành phố chưa đảm bảo theo quy định đã phân nào ảnh hưởng đến chất lượng công tác tổng hợp, báo cáo.

- Tỉnh Quảng Ngãi chưa thành lập được đội ngũ cộng tác viên làm công tác gia đình; địa bàn các khu dân cư, các thôn, bản làng (các huyện miền núi) cách nhau khá xa, trong khi đó các thông tin về bạo lực gia đình lại phát sinh tại cơ sở. Mặt khác, cán bộ phụ trách việc thông tin báo cáo bạo lực gia đình của địa phương thay đổi thường xuyên nhất là ở thôn, tổ dân phố, vì vậy gây khó khăn trong công tác cập nhật, ghi chép các thông tin.

- Mẫu thống kê báo cáo còn dàn trải, có nhiều chi tiết nhỏ nên các cán bộ cấp xã khó nắm bắt, xử lý.

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong báo cáo thống kê, thu thập thông tin về gia đình chưa được ứng dụng rộng rãi, vì vậy, rất khó khăn cho công tác thống kê, tổng hợp và báo cáo.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề công tác triển khai thực hiện Thông tư số 07 đạt hiệu quả, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét một số nội dung sau:

1. Những nội dung tại biểu số 3, 4, 5 nội dung gia đình, mục 1.1: Số hộ gia đình chỉ có cha hoặc mẹ sống chung với con và mục 1.3: Số hộ gia đình có hai thế hệ. Hai mục này trong quá trình tổng hợp gây hiểu nhầm và khó khăn cho cán bộ trong việc điền số liệu tổng hợp. Lý do: Số hộ gia đình có cha hoặc mẹ sống chung với con cũng có thể hiểu là số hộ gia đình có hai thế hệ. Vì vậy, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét bỏ mục 1.1 để không bị nhầm lẫn và dễ dàng hơn cho việc tổng hợp.

2. Đề nghị có hướng dẫn cơ chế hỗ trợ kinh phí cụ thể và trang thiết bị phục vụ cho đội ngũ cộng tác viên làm công tác gia đình ở cơ sở trong việc điều tra, thu thập các chỉ số về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Sớm xây dựng và triển khai phần mềm thống kê, theo dõi về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình để dễ dàng theo dõi, quản lý, lưu trữ, cập nhật thông tin.

Kính báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Vụ Gia đình - Bộ VHTTDL;
- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài chính;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXthiên430.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Phiên

